

## BHXH Quảng Nam: “Trái ngọt” khi tham gia BHXH tự nguyện

15:29 17/11/2023

Tác giả: Đang cập nhật

**Nhiều trường hợp kiên trì đóng BHXH tự nguyện để hưởng lương hưu ở thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đã được hưởng “trái ngọt” khi tham gia BHXH tự nguyện. Đó là những minh chứng về quyền lợi thiết thực của một chính sách an sinh xã hội đang được lan tỏa rộng rãi hiện nay trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.**



*Lãnh đạo BHXH thị xã Điện Bàn tỉnh Quảng Nam trao quyết định hưu và thẻ BHYT cho bà Trần Thị Thu Hà.*

Với không ít người, về già được hưởng lương hưu hằng tháng và được cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) miễn phí là niềm mong ước. Thời gian qua, BHXH tỉnh Quảng Nam nói chung, thị xã Điện Bàn nói riêng đã có nhiều cách làm sáng tạo, trở thành điểm sáng trong triển khai chính sách BHXH, BHYT, BH tự nguyện.

Chia sẻ với chúng tôi khi được nhận quyết định hưởng lương hưu từ Bảo hiểm xã hội thị xã Điện Bàn, bà Trần Thị Thu Hà, SN 1965, trú tại phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam cho biết: “Từ tháng 11/2010 đến nay, tôi làm việc ở một công ty trên địa bàn, đóng BHXH được 11 năm 10 tháng. Do doanh nghiệp gặp khó khăn sau đại dịch Covid-19, bản thân tôi rất buồn vì bị cắt giảm lao động. Sau khi nghỉ việc, tôi định làm thủ tục để hưởng BHXH một lần, nhưng khi tìm hiểu về chính sách BHXH tự nguyện và được cán bộ BHXH thị xã Điện Bàn tư vấn, so sánh quyền lợi giữa hưởng một lần và nhận lương hưu, tôi quyết định tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện. Trước đây, tôi cứ nghĩ phải là người làm nhà nước, làm doanh nghiệp đóng đủ năm BHXH mới được hưởng lương hưu. Từ sự tư vấn nhiệt tình của các cán bộ, tôi đã quyết định đóng BH tự nguyện”...

Sau thời gian bên bỉ với việc đóng BH tự nguyện, nay được cầm quyết định hưởng lương, bản thân bà Hà rất vui mừng và yên tâm bởi khi về già bà có thu nhập hàng tháng để chi tiêu, có thể BHYT thanh toán khi khám, chữa bệnh.

Trường hợp bà Trần Thị Mai, cán bộ hưu trí, SN 1964, trú phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam cũng là một trong những trường hợp như trên. Bà Mai hồ hởi tâm sự “Tuy lương hưu không cao vì trước đây công ty đóng thấp, nhưng tôi vẫn vui vì đi ra ngoài được gọi là hưu trí, hàng tháng được nhận lương hưu và được cấp thẻ BHYT hưu trí nữa”.

Theo lãnh đạo BHXH thị xã Điện Bàn cho biết, chính sách BHXH tự nguyện với phương thức đóng linh hoạt đã tạo điều kiện cho người lao động đã đến tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ số năm đóng BHXH, tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện để được hưởng lương hưu hàng tháng. Đây là việc làm thiết thực, thể hiện chính sách nhân văn của BHXH.

Bà Hồ Thị Xuân, SN 1965 trú phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam cũng bày tỏ vui mừng khi được nhận lương hưu. Bà Xuân và người thân trước đó đã từng cân nhắc lợi ích giữa việc rút BHXH một lần và đóng tiếp BHXH tự nguyện để được nhận lương hưu. Cuối cùng, với suy nghĩ “Sau này già đi, mình sẽ sống như thế nào?”; bà Xuân quyết định tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện đóng một lần cho 10 năm còn thiếu để đủ điều kiện về thời gian tham gia BHXH và nhận lương hưu ngay.

Bà Xuân cho biết, cảm thấy rất may mắn bởi đã quyết định khi không lấy số tiền trước đó theo hình thức một lần, vì như thế là rất thiệt thòi cho bản thân. Giờ đây, bản thân bà không chỉ được hưởng lương hưu để trang trải các chi phí cho cuộc sống, mà còn được chăm sóc sức khỏe bằng thẻ BHYT miễn phí. Bà tâm sự “Từ nay, hàng tháng cô có nguồn thu nhập ổn định. Con cái cô cũng

rất an tâm công tác khi mẹ có lương hưu”

Trong thực tế, có một số người chưa thấy tầm quan trọng, giá trị của lương hưu nên đã quyết định nhận BHXH 1 lần, không ít trong số đó đã nuối tiếc về quyết định của mình. Chị Phan Thị Thu Trang, SN 1990, trú tại khối 3, phường Vĩnh Điện cho biết, sau khi nghỉ việc ở công ty, cần tiền để làm ăn buôn bán nên chị đã đi nhận BHXH 1 lần. Chị Trang tâm sự: “Ngày ấy, khi kinh tế còn khó khăn, sau khi nghỉ việc tôi cần tiền để buôn bán nên đi nhận BHXH 1 lần. Sau khi đi dự hội nghị tuyên truyền về BHXH tự nguyện do BHXH Điện Bàn tổ chức; hiểu được những thiệt thòi khi rút BHXH 1 lần tôi mới thấy mình đã sai”.

Thực tế thời gian qua, có rất nhiều người tham gia BHXH không đủ điều kiện về thời gian đóng BHXH đã lựa chọn rút một lần thì cũng có không ít trường hợp như bà Hà, bà Xuân, bà Mai hay rất nhiều người trên địa bàn thị xã Điện Bàn lựa chọn tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện để được nhận lương hưu.

Một tuyên truyền viên chính sách BHXH chia sẻ, dẫu biết rằng người lao động khi đến tuổi nghỉ hưu, việc có thu nhập để tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện là rất khó khăn, nhưng tin tưởng rằng nếu hiểu rõ về giá trị của lương hưu hàng tháng, biết được khi tham gia họ sẽ được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng thì người lao động sẽ khắc phục được những khó khăn ấy, để có cơ hội nhận lương hưu.

Được biết, thời gian qua, để người dân hiểu rõ lợi ích của chính sách này, ngành BHXH đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện. Hy vọng ai cũng được hưởng “trái ngọt” như những người ở trong câu chuyện trên ở thị xã Điện Bàn, Quảng Nam.

**Nguyễn Văn**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/bhxh-quang-nam-%E2%80%9Ctra-i-ngot%E2%80%9D-khi-tham-gia-bhxh-tu-nguyen>